

สพฐ. มีหนังสือสั่งการโรงเรียนสอบปลายภาคเสร็จให้ประกาศปิดภาคเรียน และไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

● นำเสนอเมื่อ 29 ก.พ. 2563

สพฐ. ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการขออนุญาตไปราชการยังประเทศเสี่ยงต่อโรค

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ. ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตามมาตรการดังกล่าว และขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งแนวทางการขออนุญาตไปราชการยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหญ่กลางกรและโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุญาตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

2. กรณีที่กำลังจะขออนุญาตเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรวมถึงผู้ที่พักรอเครื่อง (Transit) ในประเทศดังกล่าวได้พิจารณาและตระหนักถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดคาดการณ์ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อกำลังเข้าใกล้สู่การระบาดใหญ่ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง ขอความร่วมมือให้งด หรือเลื่อน หรือชะลอการเดินทางจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

3. กรณีที่โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ให้สถานศึกษาประกาศปิดภาคเรียน และไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป สำหรับกรณีที่จะต้องรับผลการเรียนขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน

4. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรคประจำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขอความอนุเคราะห์ให้เขาทำความสะอาด

ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว ๒๖๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙, COVID-๑๙)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙, COVID-๑๙) และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตามมาตรการดังกล่าว และขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ ข่าวสารการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ ๑๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และจากรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ตามที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า มีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้วเป็นจำนวนมาก และโรคดังกล่าวได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งแนวทางการขออนุญาตไปราชการยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ ,COVID-๑๙) ไปยังบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุญาตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ ,COVID-๑๙) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

๒. กรณีที่กำลังจะขออนุญาตเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ ,COVID-๑๙) และรวมถึงผู้ที่พักรอเครื่อง (Transit) ในประเทศดังกล่าว ได้พิจารณาและตระหนักถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดคาดการณ์ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อกำลังเข้าใกล้สู่การระบาดใหญ่ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนหรือชะลอการเดินทางจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

/๓. กรณี...

๓. กรณีที่โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ให้สถานศึกษาประกาศปิดภาคเรียน และไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป สำหรับกรณีที่จะต้องรับผลการเรียนขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน

๔. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมควบคุมโรค ประจำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขอความอนุเคราะห์ให้เข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ ,COVID-๑๙) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไปโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานน วิชยานวดี)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๕๘